

แบบกระบวนการงานที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
กระบวนการงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง
๑	การรับสมัคร	-กรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง -ส่งเอกสารล่าช้า/ตรวจเอกสารไม่ทัน -คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด -การเปิดรับสมัครทดสอบฯ และจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ -ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รับสมัคร	-ให้คำแนะนำ ให้แนบเอกสารให้ครบถ้วน -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
๒	การขออนุมัติทดสอบ	-การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน -เอกสารประกอบการขออนุมัติ ใบสมัคร (ไม่มี) ค่าธรรมเนียม (ยังไม่ชำระ)	
๓	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์		
๔	การกำหนดผู้ทดสอบ	-ผู้ทดสอบฯ เอื้อประโยชน์ผู้เข้ารับการทดสอบ มีการรับปากในการช่วยเหลือ -ผู้ทดสอบติดภารกิจ -การมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้ทดสอบฯ กับศูนย์ทดสอบ	
๕	การกำหนดผู้ทดสอบฯ (กรรมการ)	ผู้ทดสอบฯ (กรรมการ) เป็นบุคคลภายนอกทั้งหมด	
๖	การจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์	วัสดุอุปกรณ์ไม่ครบตามคู่มือวิธีการทดสอบฯ	จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบตามคู่มือวิธีการทดสอบฯ
๗	ดำเนินการทดสอบ	-ไม่มีการแจ้งกำหนดการให้กับหน่วยงาน กพร. ทราบ -ผู้ทดสอบฯ ขึ้นาระหว่างการสอบ -ผู้ทดสอบฯ อยู่ดำเนินการทดสอบฯ ไม่ครบ -ข้อสอบฯ ภาควิชาความรู้เกิดการรั่วไหล -ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ไม่เข้าใจคำสั่งการทดสอบฯ -มีผู้เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณการทดสอบฯ	-ศูนย์ทดสอบฯ จะต้องแจ้งกำหนดการทดสอบฯ ให้หน่วยงาน กพร. ทราบ -ใช้การทดสอบฯ ภาควิชาความรู้ด้วยระบบ e-testing
๘	การตรวจผลการสอบฯ	-ผู้ทดสอบฯ ใช้ดุลพินิจตรวจผลการทดสอบฯ -ผู้ทดสอบฯ ไม่ได้ดำเนินการตรวจผลการทดสอบฯ	ตรวจผลการทดสอบฯ ตามรูปแบบการตรวจฯ อย่างเคร่งครัด

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง
๙	ประกาศผลการทดสอบ	-ล่าช้า -ไม่ถูกต้อง (รายชื่อผิด ฯลฯ) -กฎเกณฑ์ในการประกาศผลจะต้องประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านด้วยหรือไม่ โดยผู้ไม่ผ่านท้อแท้หมดกำลังใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	เร่งดำเนินการให้รวดเร็ว
๑๐	การจัดทำหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบฯ	รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ ผิด / จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบผิดพลาด	ตรวจสอบรายชื่อตามใบสมัคร บัตรประชาชนให้ถูกต้อง
๑๑	ผู้ผ่านการทดสอบฯ มารับหนังสือรับรอง	ผู้ผ่านการทดสอบไม่มารับหนังสือรับรองด้วยตนเอง	ให้ผู้ผ่านการทดสอบฯ มารับหนังสือรับรองด้วยตนเอง